

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 15/7/2022**

Chiều ngày 15/7/2022, tại Phòng họp 1 UBND huyện, đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo Văn phòng huyện. Sau khi thảo luận, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

#### **I. Nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bình Sơn**

**1. Cho ý kiến cho về giải quyết hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và giải quyết hỗ trợ kinh phí cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Sơn thực hiện tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.**

Qua xem xét nội dung đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 08/7/2022 về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Sơn thực hiện tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách và Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày ngày 08/7/2022 về việc chủ trương giải quyết hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và qua thảo luận UBND huyện cơ bản thống nhất như đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại các văn bản nêu trên.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện xem xét, cho ý kiến trước khi giải quyết kinh phí cho các đơn vị theo quy định.

**2. Cho ý kiến liên quan đến định hướng xử lý các nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh ăn uống tự phát trên sông Trà Bồng.**

Qua xem xét các nội dung báo cáo, đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện liên quan đến định hướng xử lý các nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh ăn uống tự phát trên sông Trà Bồng và qua thảo luận UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND huyện liên quan đến định hướng xử lý các nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh ăn uống tự

phát trên sông Trà Bồng. Trong đó, lưu ý các nội dung sau: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo thực trạng, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (trong đó có kiến nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quy định về quản lý hoạt động của các nhà hàng nổi dạng bè, kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh); trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện mời các Sở ngành làm việc để xem xét cho ý kiến hoàn chỉnh nội dung đề xuất để trình tập thể UBND huyện cho ý kiến trước khi báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Nội dung này hoàn thành và báo cáo UBND huyện **trước ngày 30/7/2022**.

**3. Cho ý kiến đối với nội dung tham gia điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư dự án Nút giao thông QL1 đi Khu dân cư Đông Nam (đường Võ Thị Đề nối dài):**

Qua xem xét nội dung đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 734/TCKH ngày 14/7/2022 và qua thảo luận, UBND huyện có ý kiến như sau:

Thông nhất nội dung đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại văn bản nêu trên. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương tham mưu UBND huyện văn bản phúc đáp, thông tin việc thực hiện nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1275/SXD-QLN&BDS ngày 06/7/2022; đồng thời chuẩn bị nội dung để UBND huyện làm việc với các Sở ngành liên quan đến nút Nút giao thông QL1 đi Khu dân cư Đông Nam (đường Võ Thị Đề nối dài) để tham vấn hướng xử lý các nội dung có liên quan.

Giao Văn phòng huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chuẩn bị các điều kiện để UBND huyện làm việc với các Sở ngành trong tháng 7/2022.

**4. Cho ý kiến về Phương án giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 lô đất tại khu dân cư Vườn Hùng, xã Bình Nguyên**

Qua xem xét nội dung đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 743/TCKH ngày 13/7/2022 và qua thảo luận, UBND huyện có ý kiến như sau:

Thông nhất nội dung đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại văn bản nêu trên. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh trình UBND huyện ký ban hành.

**5. Cho ý kiến về tiếp nhận quản lý và sử dụng trụ sở nhà làm việc Hạt Kiểm lâm Bình Sơn, xã Bình Trung.**

Qua xem xét nội dung đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 725/TCKH ngày 12/7/2022 và qua thảo luận, UBND huyện có ý kiến như sau:

Để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc bàn giao và tiếp nhận, UBND huyện giao Văn phòng huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện mời Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc trong Tuần thứ 30 để thống nhất một số nội dung trước khi tiếp nhận tài sản, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai.

#### **6. Cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023).**

Qua xem xét nội dung đề nghị của Hạt Kiểm lâm tại Tờ trình số 52/TTr-HKL ngày 26/5/2022 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023) và quan thảo luận UBND huyện có ý kiến như sau:

Về chủ trương UBND huyện cơ bản thống nhất các nội dung đề nghị của Hạt Kiểm lâm tại văn bản nêu trên. Giao Hạt Kiểm lâm huyện tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND huyện để hoàn chỉnh Kế hoạch trình UBND huyện xem xét, cho ý kiến. Trong đó, lưu ý các nội dung sau: Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, đề xuất tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể, thiết thực, bám sát chủ trương, nhiệm vụ của ngành; trên cơ sở kế hoạch chi tiết, lập dự trù kinh phí gửi UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

#### **7. Nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác GPMB dự án Đồn Biên phòng Bình Hải.**

Qua nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc của UBND xã Bình Hải liên quan đến GPMB dự án Đồn Biên phòng Bình Hải, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao UBND xã Bình Hải tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất liên quan đến GPMB dự án Đồn Biên phòng Bình Hải; đồng thời tiếp tục vận động người dân đôn đốc chặt chẽ để bàn giao mặt bằng Dự án.

Giao Văn phòng huyện tham mưu UBND huyện mời Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc để thống nhất giải quyết các nội dung có liên quan. Trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy vào cuộc họp đầu tháng 8/2022.

#### **8. Cho ý kiến về giao trách nhiệm tham mưu quyết định cá biệt thuộc thẩm quyền UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.**

Qua xem xét nội dung đề nghị của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ liên quan đến việc giao trách nhiệm tham mưu quyết định cá biệt thuộc thẩm quyền UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện có ý kiến như sau:

Thống nhất việc Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện khi có yêu cầu, nhiệm vụ phải tham mưu

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thành lập tổ chức dưới hình thức: Ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra, tổ giúp việc,... theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan dự thảo Quyết định và trực tiếp lập thủ tục gửi về Văn phòng huyện để tham mưu, trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ký, ban hành theo quy định (trừ thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành để tham mưu trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng có xác định thành phần, nhiệm vụ và thời hạn hoạt động; Quy chế và hoạt động; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo như: Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... hoặc các tổ chức khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực). Thời gian triển khai thực hiện kể từ ngày 01/8/2022.

## **II. Về kết quả công tác tuần 28 nhiệm vụ công tác tuần 29/2022.**

Sau khi nghe Văn phòng huyện báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuần 28 dự kiến lịch công tác của UBND huyện tuần 29, UBND huyện cơ bản thống nhất và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tuần 29 và thời gian tới như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 224/TB-UBND ngày 13/7/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 11/7/2022.

2. Tập trung tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 6, nhất là các nội dung liên quan đến giải quyết kiến nghị cử tri.

3. Tập trung giải quyết, xử lý các nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tự phát trên sông Trà Bồng; xử lý tình trạng lấn chiếm bờ sông, lòng sông, vùng nước cảng biển Sa Kỳ; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp làm việc với UBND xã Bình Thạnh tập trung giải quyết dứt điểm trường hợp chiếm đất công xây dựng công trình trái phép của bà Ngô Thị Hoa và ông Đỗ Văn Sỹ, ở thôn Vĩnh Trà.

5. Tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; phải hoàn thành hạ tầng trong phạm vi 228 lô đất

đảm bảo đủ điều kiện giao đất tái định cư cho người dân trong tháng 10/2022 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Tập trung thực hiện hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Vườn Hùng; tiếp tục giải quyết vướng mắc cưỡng chế tại dự án Khu dân cư Rộc Đình.

7. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) theo Kế hoạch.

8. Lãnh đạo Văn phòng huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện để tập trung theo dõi, bố trí lịch công tác theo thứ tự ưu tiên để lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền đảm bảo hoàn thành chương trình công tác năm 2022.

9. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công theo dõi chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 15/7/2022 để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT.Huyện ủy (b/c)
- TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VPH: C, PCVP, các CV, Web;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Quang Đạt**